

สรุปผลวิเคราะห์จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม)

จากผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนประจำปี 2560 นั้น สรุปได้ว่า เมืองพัทยาให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านสังคมมากที่สุด ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณภาพชีวิต การศึกษา การสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 65.88 เช่น โครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในเขตเมืองพัทยา, โครงการส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและการกู้ภัยชายฝั่ง ระยะที่ 5, โครงการปรับปรุงศูนย์ประสานงานชุมชน (Koban) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการกิจ, โครงการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างเร่งด่วน ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงด้วยมาตรฐานสากล, โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อการบริหารจัดการและดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา, โครงการค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้านเมืองพัทยา, โครงการจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อยกระดับการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาให้มีมาตรฐานเดียวกัน และมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล เป็นต้น

อันดับสอง คือ ด้านเศรษฐกิจ เรื่องโครงสร้างพื้นฐานทั่วไป, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 15.88 เช่น โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและทางขึ้นลงเรือโดยสารปรับระดับ ระหว่างเรือโดยสารกับชายหาดตาแหวนและหาดเทียน เกาะล้านเมืองพัทยา, โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดจอมเทียน-พัทยา, โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณแหลมบาลีฮาย, โครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, โครงการก่อสร้างกำแพงดินคลองพัทยาใต้ เป็นต้น

อันดับสาม คือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 9.46 เช่น โครงการจ้างเหมาเอกชนในการกวาดและทำความสะอาดในเขตเมืองพัทยา, โครงการจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายมูลฝอยชุมชน, โครงการเพิ่มศักยภาพการทำความสะอาดชายหาดเมืองพัทยา เป็นต้น

อันดับสี่ คือ ด้านวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 8.78 เช่น โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม, โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีกองข้าว เป็นต้น

ด้านการบรรลุยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเมืองพัทยา สรุปจำนวนงบประมาณ/โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการตามแผนนั้น จำนวนทั้งหมด 296 โครงการ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1. เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของพัทยามหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน (Customer) ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการมากที่สุด จำนวนเงิน 1,157,278,725 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.46 (จำนวน 61 โครงการ)

รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง (Human/Social Capital) ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวนเงิน 657,943,434 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.12 (จำนวน 101 โครงการ) ส่วนยุทธศาสตร์ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4. เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนา กับหน่วยงานองค์กรและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง (Internal process) ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวนเงิน 46,546,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.99 (จำนวน 26 โครงการ)